

ด่วนที่สุด

ที่ มส ๐๐๒๓.๓/ว ๓๓



ถึง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ส่งสารเนื่องในโอกาสวันครู (๑๖ มกราคม ๒๕๖๔) เพื่อเป็นการแสดงความปรารถนาดี และรำลึกถึงผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนี้ จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วยเช่นกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้



กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ - ๕๓๖๑ - ๒๙๐๒

ผู้ประสานงาน : นางสาวสุวิชาดา คันทัพไทย ๐๘-๕๓๗๐-๘๖๔๘

ด่วนที่สุด



ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๗๑

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

เว็บไซต์กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เลขที่รับ ๗๑๑
วัน/เดือน/ปี 15 มี.ค. 2564
เวลา ๑๑:๕๑

เลขที่รับ ๑๐๕
วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔

พร้อมนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอส่งสารเนื่องในโอกาสวันครู (๑๖ มกราคม ๒๕๖๔) เพื่อเป็นการแสดงความปรารถนาดี และรำลึกถึงผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาเพื่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ



กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๒
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๒ ต่อ ๒๑๘



สารอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายประยูร รัตนเสนีย์
เนื่องในโอกาสวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔

เนื่องในโอกาสวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในนามอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอส่งความระลึกถึง ความปรารถนาดี และความเคารพรักมายังผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกท่าน

ครูเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญในการให้การศึกษาเรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ ตลอดจนเป็นผู้มีความเสียสละดูแล อบรม สั่งสอน พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ สติปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ มีความฉลาดทางปัญญาและทางอารมณ์ รวมทั้งมีคุณธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนความคิด และการกระทำ ครูจึงเป็นบุคคลที่สังคมไทยยกย่องให้เป็นเสมือนบิดามารดาคนที่สอง ที่นำพาให้เด็กและเยาวชน ได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา เป็นหนทางในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง และนำพาสังคมประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ไม่อาจจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ เป็นเหตุให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เป็นเครื่องมือช่วยจัดการเรียนการสอนและถ่ายทอดความรู้ให้กับศิษย์ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งเป็นภาระงานที่หนักยิ่งของครู กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับทราบว่าคุณผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คงมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเทและเสียสละ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ศิษย์ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพในมาตรฐานเดียวกันกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน จึงขอชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน และในโอกาสวันครู ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ นี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้ง เสด็จพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตลอดจนพลาณาภาพแห่งบูรพาจารย์ จงดลบันดาลประทานพร ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน มีความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น